



ประกาศจังหวัดสุโขทัย

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องบริโภคสำหรับใช้เลี้ยงผู้ต้องขัง ผู้ต้องกักขัง และผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ โดยวิธีคัดเลือก

ตามที่จังหวัดสุโขทัย โดยเรือนจำอำเภอสวรรคโลก ได้มีหนังสือเชิญชวนสำหรับซื้อเครื่องบริโภคสำหรับใช้เลี้ยงผู้ต้องขัง ผู้ต้องกักขัง และผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยวิธีคัดเลือก นั้น

๑. ข้าวสารขาว ๕% สำหรับใช้เลี้ยงผู้ต้องขัง และผู้ต้องกักขัง จำนวน ๑ โครงการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ องค์การตลาด กระทรวงมหาดไทย (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น ๔,๙๔๘,๔๗๒.๙๐ บาท (สี่ล้านเก้าแสนสี่หมื่นแปดพันสี่ร้อยเจ็ดสิบสองบาทเก้าสิบสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

๒. ข้าวสารขาว ๕% สำหรับใช้เลี้ยงผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์ จำนวน ๑ โครงการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ องค์การตลาด กระทรวงมหาดไทย (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น ๑๖๙,๒๑๗.๖๕ บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นเก้าพันสองร้อยสิบเจ็ดบาทหกสิบห้าสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

๓. อาหารดิบ (อาหารดิบเป็นรายสิ่งและเครื่องปรุง) สำหรับใช้เลี้ยงผู้ต้องขัง และผู้ต้องกักขัง จำนวน ๑ โครงการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ องค์การตลาด กระทรวงมหาดไทย (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๓๕,๐๑๓,๗๐๓.๙๔ บาท (สามสิบล้านห้าพันหนึ่งหมื่นสามพันเจ็ดร้อยสามบาทเก้าสิบสี่สตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

๔. อาหารดิบ (อาหารดิบเป็นรายสิ่งและเครื่องปรุง) สำหรับใช้เลี้ยงผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์ จำนวน ๑ โครงการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ องค์การตลาด กระทรวงมหาดไทย (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๑๙๗,๓๒๖.๒๙ บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันสามร้อยยี่สิบหกบาทยี่สิบเก้าสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายกิตติพงษ์ ละชั่ว)

ผู้บัญชาการเรือนจำอำเภอสวรรคโลก ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย